

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN ĐÔNG HƯNG Thi đua phát triển kinh tế



Doanh nghiệp sản xuất giày xuất khẩu của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Phường (người ngoài cùng bên trái) xã Đông Động (Đông Hưng) tạo việc làm cho nhiều lao động.

5 năm qua, phong trào "Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn huyện Đông Hưng triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hưng chia sẻ: Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện Đông Hưng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ hội viên vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. 5 năm 2017 - 2022, các cấp hội phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi, cây trồng cho trên 7.000 lượt hội viên; bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế cho hơn 2.000 lượt hội viên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 28 tỷ đồng để hội viên phát triển kinh tế, đầu tư sản xuất, chăn nuôi. Hội CCB huyện thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động vay vốn và cho vay của tổ chức hội cơ sở; xây dựng quỹ tình nghĩa giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã nhiệt tình tham gia tư vấn, đào tạo nghề,

chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, phát triển ngành nghề thủ công mỹ nghệ cho CCB, cựu quân nhân và con em CCB.

CCB Nguyễn Văn Huy là một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã Phong Châu. Với 4 sào ruộng của gia đình, ông đã chuyển đổi để xây dựng chuồng nuôi lợn và gà khép kín, trồng cây ăn quả và thả nuôi các loại cá trong chuồng nuôi của gia đình có hơn 150 con lợn nái, lợn thịt, hơn 1.000 gà thịt, gà trứng, mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình cũng thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội CCB xã Mê Linh chia sẻ: Hướng ứng phong trào thi đua do Hội CCB tỉnh phát động, Hội CCB xã Mê Linh có 3 hội viên làm chủ doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 330 lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân từ 4,5 - 7 triệu đồng/người/tháng; có 8 hộ làm chủ cơ sở xay xát, cho thuê máy gặt, máy cấy, 16 hộ kinh doanh vận tải, 40 hội viên chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang làm trang trại, gia trại. 5 năm qua, Hội CCB xã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách

xã hội huyện hơn 1 tỷ đồng giúp 40 gia đình hội viên phát triển kinh tế vươn lên làm giàu; đời sống hội viên ngày càng khấm khá. Từ năm 2016 đến nay, Hội CCB xã Mê Linh không còn hội viên nghèo.

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hưng cho biết thêm: Nhờ sự hỗ trợ của tổ chức hội, hội viên CCB trong huyện có điều kiện nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tỷ lệ hội viên CCB nghèo toàn huyện giảm từ 1% năm 2016 xuống còn 0,31% hiện nay; 19 cơ sở hội không có hội viên nghèo, trong đó có 7 cơ sở hội không có hộ nghèo, cận nghèo. Hội viên CCB huyện Đông Hưng hiện làm chủ 35 công ty, doanh nghiệp, 47 trang trại, gần 500 gia trại, chi hội doanh nhân CCB với 40 hội viên làm chủ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Tổng kết phong trào "Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", toàn huyện có 1 hội viên được Trung ương Hội CCB tặng bằng khen, 21 đồng chí được Hội CCB tỉnh, UBND huyện, Hội CCB huyện khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong phong trào. Đây là nguồn khích lệ động viên cán bộ, hội viên CCB toàn huyện hăng hái tham gia phong trào do tổ chức hội phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TIẾN DAT

Nhìn lại quá trình hoạt động 20 năm của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiên Hải có thể khẳng định, việc thành lập Ngân hàng CSXH để thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là một chủ trương đúng của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tiên Hải chỉ còn 2,38%, giảm so với năm 2003 là 10,62%.

Được thành lập từ năm 2020, chuyên may gia công áo trắng bông, từ số lao động ban đầu 10 người, đến nay cơ sở may My Quân (thôn Lợi Thành, xã Đông Quý) đã tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập trung bình từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Chị Đinh Thị Mỹ, chủ cơ sở tâm sự: Dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất của cơ sở bởi nguồn nguyên liệu đầu vào khan hiếm hơn, không nhập được hàng. Trong khó khăn đó, rất may mắn khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP và gia đình tôi đã được bình xét cho vay 70 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải. Với nguồn vốn vay đó đã giúp cơ sở đầu tư thêm về nguồn nguyên liệu đầu vào, từ đó đi vào hoạt động ổn định và giúp công nhân có thu nhập ổn định hàng tháng.

Còn đối với cơ sở mầm non tư thục Sao Mai (tổ dân phố số 3, thị trấn Tiên Hải), nhờ có 80 triệu đồng vay từ chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, cơ sở đã có điều kiện mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động do tác động của dịch Covid-19. Chị Phan Thị Hà, chủ cơ sở cho biết: Trong quá trình làm thủ tục vay vốn, cán bộ ngân hàng luôn hướng dẫn rất nhiệt tình nên việc giải ngân được thực hiện rất nhanh chóng.

Từ 2 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đến nay trên địa bàn huyện Tiên Hải đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách, trong đó nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư cho vay ở 100% xã, thị trấn, không có xã trắng tín dụng chính sách. Đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn hoạt động của Phòng giao dịch đạt hơn 518 tỷ đồng, tăng gấp 14,11 lần so với thời điểm

Dấu ấn tín dụng chính sách ở Tiên Hải



Gia đình chị Đinh Thị Mỹ, thôn Lợi Thành, xã Đông Quý (Tiên Hải) phát triển cơ sở may My Quân từ vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH.

31/12/2003; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 517 tỷ đồng với 14.640 khách hàng vay vốn, tăng gấp 15,09 lần so với thời điểm 31/12/2003. Với phương châm tăng trưởng dư nợ phải đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn vốn tín dụng ưu đãi đến với người dân một cách nhanh chóng. Đến ngày 30/6/2022, toàn huyện có 14.622 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi qua các tổ chức đoàn thể với dư nợ cho vay đạt hơn 516 tỷ đồng, chiếm 99,86% tổng dư nợ cho vay.

Ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước giúp các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận với vốn tín dụng ưu đãi vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ

SAU 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2002/NĐ-CP, TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN HẢI ĐÃ CÓ:

- Trên 152.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ ngân hàng CSXH;
- 17.407 hộ vượt qua ngưỡng nghèo;
- 8.769 lao động được tạo việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm;
- 142 lao động được đi xuất khẩu lao động;
- 14.619 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học;
- Gần 60.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng;
- 1.196 số căn nhà được xây dựng, trong đó nhà ở cho hộ nghèo, nhà phòng tránh bão là 1.159 căn, nhà ở xã hội là 37 căn;
- 2 doanh nghiệp được vay vốn để trả lương ngừng việc phục hồi sản xuất cho gần 80 lao động.

MINH HƯƠNG

chức kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện, ban giám đốc các xã, thị trấn, từ đó tổ chức hoạt động nền nếp và hiệu quả, bảo đảm an toàn nguồn vốn của nhà nước; đồng thời, chủ động bố trí một phần kinh phí trong dự toán ngân sách để ủy thác đầu tư qua Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực

hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Qua thực tế hoạt động có thể khẳng định, việc thực hiện tốt Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Tiên Hải đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt ven bờ

Những năm gần đây, số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh khai thác thủy sản vùng khơi, vùng lộng phát triển, tuy nhiên số tàu cá hoạt động vùng ven bờ còn khá lớn, tình trạng khai thác thủy sản ven bờ mang tính tận diệt vẫn diễn ra. Việc làm này không chỉ gây tổn hại cho nguồn lợi thủy sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái và nỗ lực khắc phục thế vàng của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Việc đánh bắt thủy hải sản theo hình thức tận diệt như sử dụng kích điện, lưới kích thước nhỏ... là hành vi bị nghiêm cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng và làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Thời gian qua, các lực lượng kiểm ngư, thanh tra chuyên ngành, Bộ đội Biên phòng tỉnh... đã phối hợp tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát tại vùng biển và vùng ven bờ để ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp ngư dân vi phạm lợi ích trước mắt sử dụng các phương pháp khai thác có tính chất tận diệt. Những hành

động trên khiến cho môi trường sinh thái mất cân bằng, giảm tính phong phú, đa dạng của các quần thể giống loài thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh. Điều đáng nói, việc khai thác thủy sản ven bờ theo kiểu tận diệt không chỉ có sự tham gia của ngư dân địa phương, mà đã phổ biến cho xuất hiện nhiều tàu cá của các địa phương lân cận.

Ông Hoàng Minh Giang, Chỉ cơ trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Từ ngày 28/6 - 1/7, đoàn công tác của Chi cục đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển

tỉnh Thái Bình khắc phục cảnh sát biển EC về IUU. Đoàn công tác tuần tra, kiểm soát đã thực hiện các nội dung: triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp; ngăn chặn tình trạng tàu cá của tỉnh hoạt động khai thác thủy sản sai quy định, không báo cáo, không ghi nhật ký khai thác; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân về các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề khai thác IUU. Quá trình kiểm tra, kiểm soát, đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt đối với 3 cá nhân có hành vi vi phạm, nộp ngân sách nhà nước 51,5 triệu đồng, trong đó có 2 tàu cá của tỉnh Nam Định sử dụng kích điện khai thác thủy sản.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 tàu cá, trong đó có 736 tàu được đăng ký và nhập vào phần mềm dữ liệu tàu cá quốc gia Vnfishbase. Số lượng tàu làm nghề lưới kéo, lưới rê trên địa bàn tỉnh khá lớn (trên 500 tàu). Ngoài ra, số lượng tàu cá có chiều dài dưới 6m còn nhiều, khó kiểm soát. Đây là những tàu cá thường sử dụng các biện pháp, công cụ khai thác thủy sản tận diệt. Để ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, góp phần hiệu quả vào công tác khắc phục thế vàng EC, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các lực lượng có liên

quan, các địa phương ven biển tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là Luật Thủy sản, các chỉ thị về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản. Đồng thời, vận động ngư dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán và tàng trữ, sử dụng xung kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản. Thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng thực hiện các đợt tuần tra, kiểm soát tại vùng cửa sông, ven biển, khu vực cảng cá, kiểm tra, kiểm soát các tàu cá trước khi xuất bến tham gia hoạt động khai thác thủy sản, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp sản xuất, buôn bán và tàng trữ, sử dụng xung kích điện, chất nổ để khai thác thủy sản. Năm 2021, Chi cục Thủy sản tổ chức 11 chuyến tuần tra, kiểm tra trên 500 lượt phương tiện; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 tàu cá sử dụng xung kích điện để khai thác hải sản, không có giấy phép khai thác thủy sản, nộp ngân sách nhà nước 60 triệu đồng. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã phát hiện, tịch thu và tiêu hủy 3 bộ tích điện.

Để bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường nước, cần có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên hơn nữa của các cấp chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng và trên hết chính là ý thức chấp hành pháp luật về đánh bắt thủy sản của mỗi người dân và toàn xã hội.

NGÂN HUYỀN



Đoàn công tác tạm giữ tàu cá của tỉnh Nam Định có hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác hải sản trái phép tại vùng biển Thái Bình.

VŨ HÒA Cơ bản tháo dỡ xong xưởng nhôm gây ô nhiễm

Sau khi nhận được phản ánh của người dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) và xã Vũ Văn (Vũ Thư) về tình trạng cá chết hàng loạt, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các ngành có liên quan kịp thời kiểm tra và ghi nhận có hiện tượng cá chết.

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương Ngô Thị Bích Liên cho biết: Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước làm cho cá chết hàng loạt tại khu vực sông Cù Là thời gian qua có thể là do nguồn sản xuất nhôm tại khu vực bãi rác xã Vũ Hòa gây ra. Theo kết quả lấy mẫu quan trắc xung quanh khu vực đây cho thấy tổng số Coliform vượt từ 3,06 - 7,6 lần, NO₂ vượt 7,78 lần, NH₄⁺ vượt 4,93 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Hơn nữa, khu đất có xưởng nhôm nằm trong khu vực quy hoạch bãi xử lý rác thải của xã Vũ Hòa, chưa có các thủ tục về đất đai và môi trường. Diện tích đất vi phạm 1.400m². Để khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản chỉ đạo UBND xã Vũ Hòa yêu cầu cơ sở sản xuất nhôm dừng mọi hoạt động tại bãi rác; thực hiện việc tháo dỡ máy móc, thiết bị, nhà xưởng trả lại mặt bằng san bãi rác. Cùng với đó, tăng cường quản lý, giám sát trang trại, gia trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất và các hộ gia đình khu vực ven sông Cù Là xả nước thải ra sông. Trường hợp phát hiện hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn hoặc xả nước thải không qua xử lý ra môi trường, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý. Quản lý việc sử dụng thuốc và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng theo quy định, nghiêm cấm sử dụng thuốc diệt cỏ gây ảnh hưởng đến môi trường. Thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy; tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không xả thải, vứt rác thải xuống dòng sông gây ô nhiễm nguồn nước. Đến nay, không còn hiện tượng cá chết.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Phòng Tài nguyên và Môi trường và một số đơn vị liên quan, từ ngày 12/6, xã đã ra thông báo cho dừng mọi hoạt động sản xuất tại khu vực quy hoạch bãi rác. Từ ngày 14/6, UBND xã Vũ Hòa đã yêu cầu người đại diện của xưởng nhôm thu dỡ các diện tích nhôm trên khuôn nhà kho, di chuyển một số máy móc nhỏ, tháo dỡ cột chống nhà kho, di chuyển dỡ tôn quay xung quanh nhà để máy xay chính... Đến ngày 12/7 việc thu dỡ cơ bản đã xong.

MINH NGUYỆT